

จับได้อีก! โกงสอบครูผู้ช่วย ส่งชื่อกับออกคำตอบ! ตัดสิทธิ์อีก 3 ราย

นำเสนอเมื่อ : 15 ก.พ. 2565

โผล่อีก! สอบครูผู้ช่วยที่ “มุกดาหาร” ส่งชื่อกับออกคำตอบ ถูกตัดสิทธิ์ทันที 3 ราย สพฐ.ตั้งกรรมการสอบ

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2565 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยทั่วไป ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สมัครกว่า 1.7 แสนราย ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และ ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สอบภาค ค ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน และสอบสาธิตปฏิบัติการสอน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา และประกาศผลสอบแข่งขัน ตามวันเวลาที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) หรือคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) กำหนด โดยจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565 นั้น ในการสอบที่ผ่านมาพบการทุจริตใน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีการปลอมแปลงบัตรประจำตัวประชาชนเข้าสอบแทน ซึ่งพบว่าผู้ที่เข้าสอบแทนเป็นคนจังหวัดมหาสารคาม เข้าสอบแทนผู้สมัครซึ่งเป็นครูอัตราจ้างในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเบื้องต้น สพฐ.ได้ลงโทษตัดสิทธิ์การเข้ารับราชการของทั้ง 2 รายแล้ว และ สพฐ.ได้แจ้งความดำเนินคดีทั้ง 2 ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนที่จะดำเนินการต่อไป และ สพฐ.ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการควบคุมต่อไปด้วย ซึ่งกรณี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีหลักฐานการกระทำผิดที่ชัดเจน และการปลอมแปลงบัตรประชาชน ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาอยู่แล้ว อาจจะมีโทษถึงขั้นติดคุก

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังพบว่ามีกรกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตใน จังหวัดมุกดาหาร คือมีผู้เข้าสอบ 3 คน เข้าสอบในห้องเดียวกัน แล้วหนึ่งในนั้นทำเหมือนกับว่าจะส่งคำตอบให้เพื่อน เพราะเห็นจากรอยการเขียนกระดาษคำตอบ มีพฤติกรรมผิดปกติ เช่นขอสอบมี 2 ชุด ขอสอบ 1 ในขอสอบชุดแรก จะตรงกับขอสอบ ข้อที่ 10 ในชุดที่สอง ผู้สอบจะเขียนเลข 10 ไว้ในขอสอบที่ 1 ในขอสอบชุดแรก เมื่อกรรมการคุมสอบเห็นการกระทำลักษณะที่ส่อไปในทางทุจริต จึงสั่งยุติการสอบทันที นอกจากนี้ผู้คุมห้องสอบ รายงานว่าการกระทำลักษณะนี้ทำกันหลายคน เช่น คนหนึ่งทำทาบุดทอง และให้กรรมการคุมสอบพาไปห้องนำเพื่อตั้งกรรมการคุมสอบออกจากห้อง และให้คนที่อยู่ในห้องสอบอาศัยจังหวะกรรมการคุมสอบไม่อยู่ พุดคุยกันแลกเปลี่ยนกัน ขณะนี้ได้ทำการตัดสิทธิ์การสอบทั้ง 3 คนแล้ว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [FOCUSNEWS วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565](#)